

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถให้การดูแลผู้รับบริการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการหรือปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นผู้นำทางคลินิกในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการและการดูแลอย่างปลอดภัยทั้งรายบุคคลและกลุ่ม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการวิจัยและคุณภาพการพยาบาล และสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดถือประโยชน์เพื่อมนุษย เป็นกิจที่หนึ่ง และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

1.จำนวนนักศึกษาที่รับ	5 คน		
2.แผนการศึกษาที่เปิดรับ	แผน ก แบบ ก 2		
3.การจัดการเรียนการสอน	จันทร์ - อังคาร (ภาคทฤษฎี) ปีที่ 1 วันพุธ - วันศุกร์ (ภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2)		
4.รูปแบบการเรียน	Online และ Onsite		
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	จำนวน 70,000 บาท /ภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ) จำนวน 35,000 บาท /ภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาชาวไทย)		
6.จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	หมวดวิชา	แผนการศึกษา	
		ก แบบ ก1	ก แบบ ก2
			แผน ข
	หมวดวิชาบังคับ	-	21
	หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า	-	3
	วิทยานิพนธ์	-	12
	รวม	-	36
7.คุณสมบัติของผู้สมัคร	<p>7.1 คุณสมบัติทั่วไป</p> <p>7.1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>7.1.2 ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ</p> <p>7.1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>7.2 คุณสมบัติเฉพาะผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2</p> <p>7.2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง</p> <p>7.2.2 มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี</p> <p>7.2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง</p> <p>7.2.4 กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดย</p>		

	<p>หน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing regulatory authority) ในประเทศของผู้สมัคร</p> <p>7.2.5 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดโดยที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP ได้คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะไม่ต่ำกว่า 60% หรือมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ได้แก่</p> <p>TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ</p> <p>TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ</p> <p>TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ</p> <p>TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน หรือ</p> <p>IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ</p> <p>CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน</p> <p>คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563</p>
<p>8. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา</p>	<p>8.1 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด</p> <p>8.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด</p> <p>8.3 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด</p> <p>8.4 สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ) จำนวน 1 ชุด</p> <p>8.5 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานทางการแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>8.6 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ชุด</p> <p>8.7 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด</p>
<p>9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา</p>	<p>9.1 รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ คงสุวรรณ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) โทร. 0-7428-6404 E-mail: waraporn.k@psu.ac.th, waraporn_kongsuwan@yahoo.co.uk</p> <p>9.2 นางสาวเขวภา คชศิริ นักวิชาการอุดมศึกษา โทร. 0-7428-6456 E-mail: ikae22@hotmail.com, yaowapa.k@psu.ac.th</p>

กำหนดการสอบ

รอบประจำปี

วิชาที่สอบ	วันและเวลาสอบ	สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)	กำหนดการจะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทางอีเมล	

รอบตลอดปี เฉพาะเข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 /66

วิชาที่สอบ	วันและเวลาสอบ	สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)	กำหนดการจะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทางอีเมล	